

"ณัฐพล" เตรียมเคาะโครงสร้างศ.ใหม่

● นำเสนอเมื่อ 13 ม.ค. 2563

รมว.ศึกษาธิการ เผย โครงสร้างศ.ใหม่เสร็จไม่เกินเดือน ม.ค.นี้
เล็งรวมศึกษานิเทศก์ของกศจ.สพท.ให้เป็นหนึ่งเดียว หวังขับเคลื่อนการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ในเร็ววันนี้ตนจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนาย วราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารมว.ศธ.เป็นประธาน เพราะมีบางประเด็นในการปรับโครงสร้างที่คณะทำงานเสนอมาให้ตนพิจารณาแล้วมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะบทบาทการทำงานของศึกษานิเทศก์ที่ขณะนี้หน่วยงานของศึกษานิเทศก์มีทั้งสังกัดอยู่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพท.) และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ดังนั้นจึงมีการเสนอเรื่องนี้ว่าอยากให้มีการรวมศึกษานิเทศก์ของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยตนหวังว่าทุกฝ่ายจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะเป็นการปรับที่ไม่ได้กระทบอะไร และไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของใครด้วย แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งหวังจะให้ศึกษานิเทศก์ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น

ส่วนโครงสร้างของสพฐ.ที่มีการปรับปรุงหน่วยงานด้วยเช่นกันนั้นตนยังไม่ได้ข้อมูล ทั้งนี้จะมีการประชาพิจารณ์การปรับโครงสร้างพร้อมกับเชิญผู้เกี่ยวข้องของมารวมแสดงความคิดเห็น ก่อนจะเคาะรูปแบบการปรับโครงสร้างของศธ.แบบใหม่ได้ไม่เกินเดือน ม.ค.นี้

ด้านดร.อำนาจ วิชานุวดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วนี้ปลัดศธ.ได้ทำหนังสือแจ้งมาให้ สพฐ.รับทราบว่าการปรับโครงสร้างศธ.จะมีการรวมศึกษานิเทศก์ของเขตพื้นที่ และ ศึกษานิเทศก์ของกศจ.และหน่วยงานตรวจสอบภายในในพื้นที่ให้รวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ในส่วนของการปรับโครงสร้างสพฐ.ขณะนี้ได้มี 3 แนวทาง คือ

- 1.ไม่มีการปรับโครงสร้างสพฐ.ให้คงการบริหารจัดการแบบเดิม
- 2.การคืนอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ 3.การตั้งอ.ก.ค.ศ.สพฐ. โดยได้เสนอให้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปพิจารณาแล้ว ซึ่งนายอัมพรจะนำข้อมูลนี้หารือกับ รมว.ศธ.อีกครั้ง ทั้งนี้ตนคาดว่า การปรับโครงสร้างของสพฐ.น่าจะลุล่วงไปกับการปรับปรุงพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563](#)

